

ไทย > โรงเรียนและการศึกษา > ข้อเสนอเสริม

ข้อเสนอเสริม

นอกจากทเรียนในโรงเรียนแล้ว เด็ก ๆ ยังสามารถได้รับประโยชน์จากบริการสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านการป้องกันการส่งเสริม และการดูแล สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอได้จากโรงเรียน

เด็กมีพรสวรรค์และความสนใจที่แตกต่างกัน นักเรียนสามารถส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ข้อเสนอแนะนอกเหนือจากทเรียนของโรงเรียน เช่น:

- รongรับการบ้าน
- บทเรียนภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมือง
- กีฬาโรงเรียนอาสาสมัคร
- ดนตรี
- การดูแลนอกเวลาเรียน

การสนับสนุนและการส่งเสริมการขาย

โรงเรียนดนตรี

เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้เครื่องดนตรี เรียนร้องเพลง หรือร้องเพลงตามกันเป็นกลุ่ม บทเรียนเกิดขึ้นในบทเรียนรายบุคคลและแบบกลุ่ม ในขณะนักเรียนประสานเสียงวงออร์เคสตรา หรือวงดนตรี ผู้คนทำดนตรีและร้องเพลงด้วยกัน โรงเรียนดนตรีมีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอสามารถดูได้จากโรงเรียนหรือสำนักงานเทศบาล

> ภาพรวมของโรงเรียนดนตรีในรัฐเซนต์กาลเลิน

การสนับสนุนโรงเรียน / กวดวิชา

เด็ก ๆ สามารถได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนในโรงเรียนด้วยมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อจุดประสงค์นี้ จึงมี ข้อเสนอการศึกษาพิเศษ เช่น การบำบัดด้วยการพูด Integrierte schulische Förderung (ISF) (๒) การสนับสนุนเป็นรายบุคคลในห้องเรียนโดยครูสอนของโรงเรียน) หรือการศึกษาที่มีพรสวรรค์

อย่างไรก็ตาม ยังมีเด็กที่ไม่เพียงพอ จากนั้นก็เป็นไปได้ที่จะสอนเด็กเหล่านี้ใน Kleinklasse (๒) ชั้นเรียนขนาดเล็กสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม) ๑

ครูจะแจ้งให้คุณทราบหากบุตรหลานของคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณจะพูดคุยกับว่าบุตรหลานของคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างไรนอกเหนือจากทเรียนในชั้นเรียน มาตรการพิเศษด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลานของคุณไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

> แผ่นพับเป็นภาษาเยอรมัน

บ่มเพาะผู้มีความสามารถ

สโมสรและสถาบันสนับสนุนเด็กในด้านต่างๆ เช่น กีฬาหรือดนตรี หลักสูตรเหล่านี้จัดขึ้นหลังเลิกเรียน

มีโรงเรียนพรสวรรค์สำหรับคนหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์พิเศษในด้านกีฬาดนตรีหรือการออกแบบ สิ่งเหล่านี้สามารถเข้าร่วมในระดับSekundarstufe I (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับเกรด 7-9)

> รายชื่อโรงเรียนที่มีพรสวรรค์ในรัฐเซนต์กาลเลิน

HSK: บทเรียนในภาษาแม่

โรงเรียนเด็ก ๆ พุดภาษาเยอรมัน เพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของคุณสามารถเจาะลึกภาษาแม่ของคุณได้มีหลักสูตรพิเศษสำหรับสิ่งนี้ HSK-Unterricht (๒ บทเรียนภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมือง) เป็นส่วนเสริมของโรงเรียนและยังระบุไว้ในบัตรรายงานด้วย บทเรียนประกอบด้วย 2 ถึง 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับโรงเรียน

บทเรียนจัดโดยสมาคมหรือสถานทูตและสถานกงสุล เด็ก ๆ เรียนรู้ภาษาแม่ได้ดีขึ้นและเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับประเทศบ้านเกิดของพวกเขา บทเรียนเป็นกลางทาง การเมืองและนิกาย

หลักสูตร HSK > ในรัฐเซนต์กัลเลน

สังคมสงเคราะห์ของโรงเรียน

สังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนช่วยนักเรียนผู้ปกครองหรือครูทุกคนที่มีคำถามปัญหาหรือวิกฤต สำนักงานสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนมักจะตั้งอยู่ในอาคารเรียน การให้คำปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่าย

> ไดรเทอริของสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนในรัฐเซนต์กัลเลน

บริการดูแลเด็ก

Mittagstisch / Hort: อาหารกลางวันภายใต้การดูแล

โรงเรียนมีโต๊ะอาหารกลางวันภายใต้การดูแลซึ่งเด็ก ๆ จะได้รับการดูแลในช่วงอาหารกลางวัน ทุกคนจะได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อบอุ่น และหลากหลาย

หลังอาหารเย็น เด็ก ๆ มีเกมและสื่อการวาดภาพและยังสามารถทำการบ้านที่นั่นได้อีกด้วย

ข้อมูลสามารถดูได้จากสำนักเลขาธิการโรงเรียนและบนเว็บไซต์ของโรงเรียน

Kita: เรือนเพาะชำกลางวัน

ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (เรียกอีกอย่าง Kita (๒) เรือนเพาะชำกลางวัน) ดูแลเด็กอายุ 0 ถึง 4 หรือ 6 ปี โดยปกติสถานที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลา 11-12 ชั่วโมง

กิจกรรมการดูแลประจำวันจัดเป็นกิจกรรมประจำวันตามปกติ เด็ก ๆ กินข้าวด้วยกันและมีเวลาเล่นและพักผ่อน

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์ Kita (๒) เรือนเพาะชำกลางวัน) ในรัฐ St.Gallen ทางออนไลน์หรือสอบถามที่สำนักงานเทศบาล

[📄](#) รายชื่อบริการดูแลเด็กในรัฐเซนต์กัลเลน

ครอบครัวกลางวัน / สถานรับเลี้ยงเด็ก

ในครอบครัวกลางวันเด็กตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจะได้รับการดูแลในครัวเรือนของผู้ดูแลเด็กเอง สิ่งนี้เป็นไปได้ เป็นประจำเป็นรายชั่วโมง ครึ่งวัน หรือเต็มวัน

การดูแลในครอบครัวดูแลเด็กมีจุดแข็งพิเศษ: ผู้ดูแลจะเหมือนกันเสมอ สิ่งนี้สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเด็กได้

นอกจากนี้กลุ่มเด็กมีขนาดเล็กและสามารถจัดการดูแลเป็นรายบุคคลได้

[📄](#) รายชื่อองค์กรครอบครัวรายวัน

การดูแลเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ส **ภาคาชาดสวิส (SRC) St.Gallen** จะช่วยคุณในการดูแลเด็กในสถานการณ์ ฉุกเฉิน

การดูแลเด็กมาที่บ้านของคุณและช่วยได้หาก:

- คุณในฐานะพ่อแม่ป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรืออยู่ใน โรงพยาบาล
- คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากชั่วคราว (เช่น หลังคลอด แยกทาง ระหว่างตั้งครรรภ์ เสียชีวิต ฯลฯ)

สำหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง St.Gallen **บริการดูแลเด็กของศูนย์สตรี** มีหน้าที่รับผิดชอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 071 222 04 80

กำลังมองหาความช่วยเหลือและการสนับสนุนอยู่ใช่ไหม



การขาดผลการเรียนรู้และประสิทธิภาพ
ค้นหาความช่วยเหลือส่วนตัวในบริเวณใกล้เคียง



การกั้นแกลงและการกั้นแกลงทางอินเทอร์เน็ต
ค้นหาความช่วยเหลือส่วนตัวในบริเวณใกล้เคียง



สังคมสงเคราะห์ของโรงเรียน
ผู้ติดต่อของสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนในรัฐเซนต์กาลเลิน

จุดติดต่อ

ค้นหาจุดติดต่อ คำแนะนำ หรืออำนาจที่เหมาะสมในพื้นที่ของคุณ: [จุดติดต่อ](#)

© 2025 Informationsplattform für Zugewanderte im Kanton St.Gallen